



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ดันแยกสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์"เอเน็ต"

นางอุมา สุคนธมาน ประธานคณะกรรมการการศึกษาการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษ ในคณะกรรมการกิจการเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาแสดงความห่วงใยถึงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมสอบวิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาเข้าด้วยกัน ในการคัดเลือกระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ซึ่งปรากฏว่าได้นักเรียนที่ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ลดต่ำลงเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ชี้ชัดว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านระบบแอดมิสชันส์มี อัตราส่วนการสอบไม่ผ่าน หรือต้องถอนรายวิชาค่อนข้างสูง ในกรณีปัญหานี้ทาง คณะอนุกรรมการฯ ได้นำข้อมูลเรื่องนี้เสนอต่อนายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้ว และกำลังรอคำตอบจากที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ว่า ต้องการให้คณะอนุกรรมการฯ ช่วยเหลืออย่างไรต่อไปหรือไม่

ด้านนายเปี่ยมศักดิ์กล่าวว่า ตนได้นำข้อมูลของคณะอนุกรรมการฯ เข้าที่ประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ แล้ว โดยจะมีการวิจัยปัญหาดังกล่าวนี้นในคณะ วิทยาศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัย เพื่อดูภาพรวมทั้งหมด คาดว่าจะสรุปผลวิจัยได้ ภายในเดือนตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เห็นตรงกันว่า ควรแยกการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เป็นรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ไม่ควรรวมสอบเหมือนข้อสอบเอเน็ต ซึ่งได้ เสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แล้ว และ ทปอ. ก็เห็นด้วยใน หลักการที่จะให้แยกสอบแต่ละวิชา แต่ยังคงรอการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแอด มิสชันส์ปี 2553

หน้า 20